



ประกาศจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

ตามที่ จังหวัดบึงกาฬ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ที่ได้ดำเนินการสมัคร ตามขั้นตอน ครบถ้วนภายในวัน เวลา ที่กำหนด จำนวนทั้งสิ้น ๓ คน ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด คำสั่งจังหวัดบึงกาฬ ที่ ๒๘๔๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบ อำนาจของผู้อำนวยการจังหวัดบึงกาฬ ผอ.ง.จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ มอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด บึงกาฬ ปฏิบัติราชการแทน และประกาศจังหวัดบึงกาฬ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ แต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงาน พัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดบึงกาฬ จำนวนทั้งสิ้น ๒ คน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิดังกล่าว จังหวัดบึงกาฬ ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ได้รับรองตนเองในใบสมัครเข้ารับการ คัดเลือกฯ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้ามและมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัครคัดเลือกฯ ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ จังหวัดบึงกาฬจะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ไม่มีคุณสมบัติและไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ มาตั้งแต่ต้น

กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

ให้ผู้สมัคร เข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ

การสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) เป็นการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการศึกษาประวัติพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ปฏิภาณไหวพริบ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ วุฒิภาวะทางอารมณ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และมีความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ สัมภาษณ์ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ต่าง ๆ ที่จะช่วยในการอำนวยความสะดวกออนไลน์ สามารถใช้งาน Application ต่าง ๆ ในคอมพิวเตอร์ (เช่น Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานเครื่องมือการตลาด การประชาสัมพันธ์ และบริการต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต (เช่น เว็บไซต์ต่าง ๆ, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Line, อีเมล ฯลฯ) ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ ปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ดังนี้

๑. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ดังนี้

สุภาพสตรี : สวมเสื้อคอปก กระโปรง หรือกางเกงแบบสุภาพ สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น

สุภาพบุรุษ : สวมเสื้อคอปก กางเกงแบบสุภาพ สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น

ทั้งนี้ สุภาพสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามอนุญาตให้สวมเสื้อยืดแขนยาว สีขาวหรือสีดำ และใส่ผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) สีขาวหรือสีดำ ไม่มีลวดลาย โดยใช้เข็มกลัดที่ไม่มีเครื่องประดับติดไว้ด้านหลัง และสุภาพสตรีมีครรภ์อนุญาตให้สวมชุดคลุมท้องสีขาวหรือสีดำ

ห้าม สวมเสื้อคอไม่มีปก เสื้อแขนกุด หรือเสื้อไม่มีแขน หรือเสื้อสายเดี่ยว กางเกงขาสั้น กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ รองเท้าแตะ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นอันสมควรและกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบอนุญาตแล้วเท่านั้น

๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการคัดเลือกที่จะต้องทราบวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และจะต้องเข้าห้องการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกที่กำหนดไว้เท่านั้น

๓. ผู้เข้ารับการคัดเลือกต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ระบุชัดเจน และต้องเป็นฉบับจริงเท่านั้น ต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่

๔. ผู้เข้ารับการคัดเลือกควรไปถึงสถานที่ก่อนเริ่มเวลาการคัดเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องคัดเลือกได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น

๕. ผู้เข้ารับการคัดเลือกที่ไปถึงห้องรับรายงานตัวหลังจากเวลา ๑๐.๐๐ น.ไปแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าคัดเลือก

๖. ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกรับผิดชอบการจัดเก็บกระเป๋าสัมภาระ กระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย กระเป๋าหรือกล่องเครื่องเขียน หนังสือ คู่มือ เอกสาร ด้วยตนเอง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเสียหายหรือสูญหาย จังหวัดบึงกาฬ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่โดยเคร่งครัด

๘. ห้ามผู้เข้ารับการคัดเลือกและผู้อยู่ระหว่างการเข้าทดสอบ ติดต่อกับ พุดคุย ส่งเสียงดัง หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนผู้เข้ารับการคัดเลือกคนอื่น

๙. เมื่อหมดเวลาเข้ารับการคัดเลือกที่กำหนด และกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ประกาศหมดเวลาสอบจึงจะอนุญาตให้ออกจากห้องได้

การประกาศผลการคัดเลือก

จังหวัดบึงกาฬ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ซึ่งได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ให้เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพิสดาร ประดา)

พัฒนาการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดบึงกาฬ

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล
๑	๐๐๑	นางสาวตะวัน สงเสง
๒	๐๐๒	นายธนชาติย์ จำปามี
๒	๐๐๓	นางสาวเสาวรส ทองลา